



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศดังกล่าวที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาสมัคร เข้ารับการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จำนวน ๒ ราย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

๑) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้

เลขที่ประจำตัวผู้ เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัว ในบัญชีเดิม	ลำดับที่สอบ ได้ บัญชีเดิม	ชื่อ-สกุล
๐๑	๐๙๐๑๐๑๒๔	๑๓	นายชลภัทร สุขเอี่ยม
๐๒	๐๙๐๑๐๐๒๐	๑๐	นายสุรสิทธิ์ คีสารัง

๒.เลขที่ประจำตัว...

๒) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ให้ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	เวลา/สถานที่
วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔	- เวลา ๐๘.๕๐ น. เริ่มทดสอบระบบ Zoom meeting ให้ผู้สมัครทุกคนรายงานตัว - เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Zoom meeting

๓) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ ผู้สมัครต้องมาให้ทันตามเวลาที่กำหนด และจะเข้าห้องสอบเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมินโดยจะเรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทัน หรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกเข้าสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใดๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ

๔) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งที่เลือกสรร ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) และทางเว็บไซต์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) <https://www.forest.go.th/udonthani6/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔


(นายสมชาย เลขาวิวัฒน์)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)